

## **BÁO CÁO**

### **Về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022**

Căn cứ Công văn số 3719/STC-QLGCS ngày 02/12/2022 của Sở Tài chính về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022. UBND huyện Tuy Phước báo cáo tình hình mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

#### **1. Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công thực hiện theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ:**

##### **a. Tài sản là nhà đất**

- Tài sản đất: tổng diện tích là 662.235 m<sup>2</sup>, trong đó Khối cơ quan hành chính huyện là 17.479 m<sup>2</sup>, khối đơn vị sự nghiệp là 510.712 m<sup>2</sup>, khối xã, thị trấn là 134.044 m<sup>2</sup>.

- Tài sản là nhà, trụ sở trên đất là 499 cái. Tổng diện tích sàn xây dựng là 143.166 m<sup>2</sup>.

##### **b. Xe ô tô, tài sản khác**

Tài sản là xe ô tô, trong đó:

- Xe ô tô phục vụ chức danh có tiêu chuẩn: là 02 xe do Văn phòng HĐND và UBND huyện quản lý;

- Xe ô tô phục vụ công tác chung: là 01 xe do Văn phòng Huyện uỷ quản lý;

- Xe chuyên dùng: gồm 07 xe, cụ thể như sau:

+ 05 xe ép rác: do Ban Quản lý Nước sạch và VSMT huyện quản lý;

+ 01 xe có kết cấu đặc biệt (xe gắn cầu): do Ban Quản lý Nước sạch và VSMT huyện quản lý;

+ 01 xe tuyên truyền lưu động: do Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao huyện quản lý.

- Xe ô tô tải phục vụ công tác giữ trật tự đô thị: 01 xe do UBND thị trấn Tuy Phước quản lý.

##### **c. Tình hình mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công:**

UBND huyện Tuy Phước đã thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản theo đúng quy định của nhà nước.

Hàng năm, UBND huyện đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện báo cáo kiểm kê tài sản cố định do đơn vị quản lý, sử dụng. Nhìn chung, công tác quản lý, sử dụng tài sản công của các đơn vị được giao quản lý, sử dụng thực hiện theo đúng quy định. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số đơn vị chưa theo sát và phản ánh kịp thời tình hình biến động tài sản; công tác quản lý hồ sơ liên quan đến tài sản của các đơn vị còn thiếu sót, gây khó khăn cho việc tổng hợp số liệu báo cáo.

Năm 2022 thực hiện mua sắm tập trung, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung của các đơn vị trình Sở Tài chính theo đúng quy trình quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Công văn số 3034/STC-GCS ngày 31/8/2016 của Sở Tài chính về hướng dẫn đăng ký mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung do Sở Tài chính thực hiện.

Nhìn chung, hầu hết các cơ quan, đơn vị đều tổ chức rà soát, xác định sự cần thiết và cân đối nguồn kinh phí thực hiện để trang bị tài sản, đáp ứng nhu cầu sử dụng. Do đó, việc mua sắm trang bị tài sản đều đúng theo định mức quy định, phù hợp với nhu cầu thực tế của đơn vị. Trong quy trình thực hiện phân bổ dự toán hàng năm, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền tiến hành khảo sát để xác định sự cần thiết phải trang bị đối với nhu cầu hoạt động của đơn vị và các đơn vị cũng thực hiện nghiêm túc quy chế công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm.

Tuy nhiên, trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước một số đơn vị xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tài sản chưa kịp thời, chưa có biện pháp chế tài cụ thể đối với các cá nhân, tập thể vi phạm trong công tác bảo vệ tài sản.

#### **d. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý:**

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tự xây dựng quy chế, quản lý, sử dụng tài sản của đơn vị mình, thường xuyên thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ để tăng tuổi thọ của tài sản và phát huy tối đa công năng, hiệu quả của tài sản nhà nước.

Trong công tác giao nhận tài sản đã thực hiện đầy đủ các thủ tục bàn giao, nghiệm thu và xác định giá trị nguyên giá làm cơ sở hạch toán. Khi phát sinh mới đều lập hồ sơ, mở sổ theo dõi về số lượng, giá trị và phân theo tính chất cũng như nguồn kinh phí.

Việc tổ chức thu hồi, thanh lý, chuyển nhượng, điều chuyển tài sản đã được UBND huyện có quy định cụ thể theo phân cấp và hầu hết các đơn vị đều chấp hành nghiêm túc trình tự, thủ tục, quy trình và các hướng dẫn về kỹ thuật, niên hạn sử dụng để đảm bảo việc sử dụng tài sản công. Số tiền thu được từ việc bán thanh lý tài sản được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

UBND huyện đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản tại các đơn vị trực thuộc. Quy trình mua sắm tài sản công được thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu thầu; thực hiện cơ chế công khai minh bạch trong mua sắm, tiết kiệm và chống lãng phí trong mua sắm tài sản công.

**e. Kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản công:**

Cần tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý tài sản công.

**2. Thực hiện công khai tài sản công năm 2022 theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ**

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã thực hiện công khai tài sản công đầy đủ theo các hình thức niêm yết tại trụ sở làm việc, công bố tại các cuộc họp.

Hiện tại, trên địa bàn huyện Tuy Phước không có tài sản công sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

**3. Các biểu mẫu báo cáo (có các biểu mẫu kê khai và công khai kèm theo)**

Trên đây là báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022. UBND huyện Tuy Phước kính báo cáo Sở Tài chính tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Sở Tài chính;
- Phòng TCKH huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Nam**